

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง อนุญาตให้กลับมาดำเนินการจัดทดสอบ

ตามที่ได้มีประกาศ ปพข. 0001/2563 เรื่อง ปิดการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของคลัสต์คลาย นั้น

เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศเริ่มคลัสต์คลาย ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศ ลดลงและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดมาเป็นระยะ จนกระทั่งเข้าสู่การผ่อนคลายในช่วงที่ 4 ณ ปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความประสงค์ของผู้ที่ต้องการผลสอบสำหรับใช้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตศูนย์ส่งเสริมฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรยกเลิกประกาศ ปพข. 0001/2563 เรื่อง ปิดการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนชั่วคราว และเห็นควรอนุญาตให้ศูนย์ทดสอบกลับมาดำเนินการจัดทดสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะรอบสอบที่จัดขึ้นในสถานที่ที่ศูนย์ทดสอบฯ สามารถดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยศูนย์ทดสอบฯ ต้องนำเสนอมาตรการควบคุมฯ สถานที่จัดสอบแต่ละแห่งที่สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐ เพื่อขอความเห็นชอบจากศูนย์ส่งเสริมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน รวมถึง ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการจัดสอบในจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และสื่อสารให้ผู้สมัครทดสอบเข้าใจและรับทราบมาตรการฯ โดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ ให้ชี้แจงมาตรการฯ ที่ศูนย์ทดสอบฯ กำหนดมาได้ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ขอให้ศูนย์ทดสอบคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความเหมาะสมในการจัดสอบและเตรียมพร้อมหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยศูนย์ส่งเสริมฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์หลังการอนุญาตให้กลับมาจัดสอบและอาจจะมีคำสั่งปิดการทดสอบ หรือ งดการจัดสอบในบางพื้นที่ได้ หากเห็นว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศเพิ่มขึ้น หรือ กรณีที่เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เข้าสอบหรือผู้คุมสอบ หรือ กรณีที่ศูนย์ทดสอบฯ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมฯ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563



(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน